



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนโสตศึกษาพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนโสตศึกษาพิทยาคมเน้นให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับโรงเรียน มีความเคารพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า มีความสามัคคี เสียสละ ร่วมคิดร่วมทำ รักองค์กรเหมือนบ้าน และนำนวัตกรรมองค์กร คือ SOPIT Model มาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน มี 5 องค์ประกอบ คือ

S = System หมายถึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบที่มีการวางแผน (Plan) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Act) หรือ PDCA

O = Organization หมายถึงบุคลากรของโรงเรียนทุกคนต้องมององค์กรเป็นองค์กรเดียวกัน เป็นองค์กรทางการศึกษา ที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

P = Professional หมายถึงบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตรงต่อเวลา มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย

I = International หมายถึงบุคลากรของโรงเรียนทุกคน มุ่งเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

T = Technology หมายถึงก้าวล้ำทางเทคโนโลยี บุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน นอกจากสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการที่บุคลากรควรได้รับ โรงเรียนได้จัดสวัสดิการด้านการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การฝึกอบรม การประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคนและมีการสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสต่าง ๆ เสมือนครอบครัวเดียวกัน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ตามความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา และมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีภาวะผู้นำทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดตั้งให้ทำหน้าที่เจรจาสิทธิประโยชน์กับโรงเรียน

ภาพกิจกรรม



คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมการประชุมประจำเดือน



ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันเป็นหนึ่งเดียว



ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ปี2565



ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความไว้อาลัยการสูญเสียบุคลากรในโรงเรียน



ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งใหม่



ผู้บริหารและคณะครูร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนาม



ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรในองค์กร



ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน